

แนวทางการคัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล
ของสำนักงาน กศน.

สืบเนื่องจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการขยายชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในทุกจังหวัด และได้ขยายผลสู่ชุมชนในระดับอำเภอไปแล้ว ในระยะต่อไปจะดำเนินการขยายผลลงสู่ระดับตำบลๆ ละ ๑ ชุมชน ทั่วประเทศ รวม ๗,๔๒๔ ชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกจากชุมชนที่เป็นฐานการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบล ในภารกิจหลัก ๔ ศูนย์ ได้แก่ (๑) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล (๒) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (๓) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และ (๔) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

เพื่อให้การดำเนินงานขยายผลชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน. จึงได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดังนี้

๑. กศน.ตำบล/แขวง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชน จำนวน ๑ ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจหลัก ๔ ศูนย์ ของ กศน.ตำบล ตามแนวทางที่กำหนด และเสนอรายชื่อชุมชนต่อผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ให้ความเห็นชอบรายชื่อชุมชนต้นแบบ ภายในวันที่ **๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑**

๒. กศน.อำเภอ/เขต กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานคัดเลือกชุมชนต้นแบบของ กศน.ตำบล ให้ครบทุกตำบลโดยให้ยึดตามแนวทางและวิธีการตามที่สำนักงาน กศน. กำหนด พร้อมทั้งส่งรายชื่อชุมชนต้นแบบระดับตำบลให้ครบทุกตำบลในภาพรวมของ กศน.อำเภอ/เขต เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลทางระบบ DMIS ภายในวันที่ **๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

๓. สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

๓.๑ รวบรวมและติดตามรายชื่อชุมชนต้นแบบฯ จาก กศน.อำเภอ/เขต จนครบทุกแห่ง เสนอรายชื่อต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพื่อพิจารณา

๓.๒ แจ้งให้ กศน.ตำบล/เขต ในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดของชุมชนต้นแบบฯ ระดับตำบล ผ่านระบบ DMIS ของสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ **๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

๓.๓ กำกับ ติดตาม การกรอกข้อมูลและรายละเอียดของชุมชนต้นแบบฯ ให้ครบถ้วนทุกตำบล (ตำบลละ ๑ แห่ง) ผ่านระบบ DMIS ของสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ **๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มี ๒ ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ๔๐ คะแนน

ด้านที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ๖๐ คะแนน

ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ด้านที่ ๑ การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (๔๐ คะแนน)

ที่	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑	การรับรู้ของประชาชนในชุมชนตามกรอบหลักการ ๑๐ ประเด็น ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล	๑๐ คะแนน
๒	การรับรู้ของประชาชนในชุมชน ในชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบ หลักการ ๑๐ ประเด็น ๑๙ โครงการ ของกระทรวงศึกษาธิการ	๑๐ คะแนน
๓	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การสะท้อนปัญหา สภาพ ความจริงของชุมชน ความต้องการของชุมชน และการจัดทำแผนงาน/โครงการของ ชุมชน ฯลฯ	๑๐ คะแนน
๔	โครงการ/กิจกรรมของชุมชน ที่สอดคล้องกับกรอบประเด็นหลักดำเนินการโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล มีความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ และสามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้	๑๐ คะแนน
รวมคะแนนด้านที่ ๑ = ๔๐ คะแนน		

ด้านที่ ๒ ผลการดำเนินงาน (๖๐ คะแนน)

ให้เลือกเพียง ๑ เรื่อง ที่ชุมชนต้นแบบมีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับภารกิจของ กศน.ตำบล

- (๑) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
- (๒) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
- (๓) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
- (๔) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

ที่	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑	การเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามภารกิจของ กศน.ตำบล - มีความพร้อมของสถานที่ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ วิทยากร แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ - มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามภารกิจของ กศน.ตำบล และชุมชนอย่างต่อเนื่อง	๒๐ คะแนน
๒	การมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของ กศน.ตำบล - มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานของ กศน.ตำบล - มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ วิทยากร และ บุคลากรช่วยจัดกิจกรรม	๒๐ คะแนน
๓	ผลงานเป็นที่ยอมรับในฐานะการเป็นต้นแบบจากกิจกรรมที่ดำเนินการตามภารกิจ ของ กศน.ตำบล - ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกชุมชน หน่วยงาน หรือภาคีเครือข่าย - ได้รับรางวัลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	๒๐ คะแนน
รวมคะแนนด้านที่ ๒ = ๖๐ คะแนน		
รวมคะแนนทั้ง ๒ ด้าน = ๑๐๐ คะแนน		

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

